

Bạc Liêu trao giải Búa liềm vàng và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:04 19/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 18/12, Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII - 2024 và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giải.

Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng đã trao giải A, loại hình báo in cho tác giả Kim Phượng, Báo Bạc Liêu với loạt bài "Trị bệnh "sợ trách nhiệm" trong quản lý, thực thi công vụ"; giải B cho nhóm tác giả: Cẩm Thúy - Hoàng Uyên - Thanh Hải - Kim Chúc - Hoàng Lam báo Bạc Liêu với loạt bài "Mỗi tổ chức cơ sở Đảng là một pháo đài, mỗi đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (loại hình báo in) và tác giả Hùng Cường, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu với tác phẩm "Khi đảng viên đi trước".

Giải A của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được trao cho tác phẩm "Những "đầu tàu" vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Báo Bạc Liêu...

Năm 2024 là năm thứ 8, Giải Búa liềm vàng được triển khai tại Bạc Liêu. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, chất lượng cao. Giải không chỉ quy tụ những tác phẩm xuất sắc về lĩnh vực công tác Đảng mà còn là nơi trao đổi nghiệp vụ để các tác giả giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy những tác giả không chuyên cùng tham gia góp sức xây dựng Đảng.



Nhà báo Kim Phụng (Báo Bạc Liêu) có nhiều tác phẩm chất lượng, nhiều lần đoạt giải Búa liềm vàng của tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: Giải Búa liềm vàng là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc về xây dựng Đảng, mà bất cứ ai khi đoạt được giải cũng đều cảm thấy rất vinh dự. Bày tỏ phấn khởi khi chất lượng các giải báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung, Giải Búa liềm vàng nói riêng ngày càng được nâng lên về chất lượng cũng như số lượng tác phẩm tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Huỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí với tinh thần cầu thị; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền, phản ánh toàn diện các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền đa dạng, có tính phản biện, nhất là đối với các vấn đề tồn tại, bức xúc ở các địa phương, đơn vị, qua đó giúp cơ quan chức năng của tỉnh nắm bắt và xử lý kịp thời, góp phần ổn định dư luận xã hội.

Nhấn mạnh năm 2025 có nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa tin đậm nét những

chuyển biến quan trọng trong đời sống chính trị cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh, góp phần lan tỏa, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt trong xã hội.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bac-lieu-trao-giai-bua-liem-vang-va-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>